



ที่ มกค. กสจ. 101 /2565

1 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ The 6th UTCC National Conference ครั้งที่ 6

เรียน อธิการบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (The 6th UTCC National Conference) ครั้งที่ 6 จำนวน 1 ชุด

2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (The 6th UTCC National Conference) ครั้งที่ 6 จำนวน 1 แผ่น

ด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th UTCC National Conference) ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้สถานการณ์โควิด 19 (Striving towards Sustainable Development Goals during the COVID Pandemic)” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยรายละเอียดของการประชุมวิชาการเป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ โดยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่ www.utcc.ac.th/conference_6 ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 6th UTCC National Conference ครั้งที่ 6 ผ่านโปสเตอร์ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา)

รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย
ประธานกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ

ผู้ประสานงาน: กองส่งเสริมงานวิจัย สายงานวิชาการและงานวิจัย

โทรศัพท์ 02-697-6381-2 โทรสาร 02-692-3516

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th UTCC National Conference
การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้สถานการณ์โควิด 19
Striving towards Sustainable Development Goals during the COVID Pandemic
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนอกจากนี้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาได้ส่งผลให้การแข่งขันในเวทีโลกทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกมิติ การนำพาประเทศให้ข้ามผ่านสถานการณ์นี้สู่ภาวะปกติ เป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโต ทันทสมัย ก้าวหน้าอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยกลไกการพัฒนาประเทศบนหลักคิดที่เหมาะสม จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ มองว่าการพัฒนานั้นจะต้องพัฒนามิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันอย่างสมดุล โดยการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน องค์กร อุตสาหกรรม และระดับประเทศ

สถาบันการศึกษามีภารกิจหลักทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้กับสังคม โดยมีอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการเป็นทรัพยากรบุคคลหลักที่สำคัญยิ่ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจ มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการผลิตผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการจะเป็นเวทีที่คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจะได้เผยแพร่ผลงานวิชาการของตนออกสู่สาธารณชน เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานวิชาการและงานวิจัย อันจะนำมาซึ่งความคิด มุมมองและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการให้กับสังคมได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการได้พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC National Conference) มาห้าครั้งแล้ว งานดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติในปีการศึกษา 2564 นี้ เป็นครั้งที่ 6 และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ เป็นเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ
2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคสังคม
2. เกิดเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ การจัดการในภาคธุรกิจ การค้าและบริการ การศึกษา และการวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและนักวิชาการภายนอก ทำให้สามารถนำประสบการณ์และองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถของ ภาคธุรกิจ การค้าและบริการต่างๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมของประเทศให้มีความพร้อมในการแข่งขัน

วันและเวลาการจัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-17.00 น

สถานที่จัดโครงการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำเสนอโดยใช้ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป



UTCC



STRIVING TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DURING THE COVID PANDEMIC

การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้สถานการณ์โควิด 19

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
(The 6th UTCC National Conference)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

สาขาที่เปิดรับ

- สังคมศาสตร์ (บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) ฯลฯ
- มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

กำหนดการ

ภายใน 30 เม.ย. 65

ลงทะเบียนและเปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
ความยาวไม่เกิน 15 หน้า ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

1 เม.ย. 65 – 10 พ.ค. 65

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

20 พ.ค. 65

วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข

27 พ.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงาน

9 มิ.ย. 65

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th UTCC National Conference)

ตั้งแต่ 27 มิ.ย. 65

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

ค่าลงทะเบียน

ชำระเงินภายใน 31 มีนาคม 2565

นักศึกษา 2,000 บาท/เรื่อง อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/เรื่อง

ชำระเงินระหว่าง 1 - 30 เมษายน 2565

นักศึกษา 2,500 บาท/เรื่อง อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 3,000 บาท/เรื่อง

การลงทะเบียน



สแกนลงทะเบียน

ส่งบทความและสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ www.utcc.ac.th/conference_6
หมายเหตุ: เมื่อโอนเงินแล้วผู้จัดงานจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถาม

กองส่งเสริมงานวิจัย สายงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โทรศัพท์ 0 2697 6381-2 , มือถือ 08 0228 8350, E-mail: utccresearch.sup@utcc.ac.th

